



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือ เยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้วงเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท โดยมี นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ถาม นายกรัฐมนตรี

ตาม พ.ร.ก.เงินกู้วงเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท รัฐบาลจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยแบ่งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวน ๕ แสนล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับ Soft loans, SME และโรงงานขนาดเล็ก และจำนวน ๔ แสนล้านบาท รัฐบาลได้นำไปดำเนินการเกี่ยวกับตราสารหนี้ ในขณะที่รัฐบาลมีเงินอีกจำนวน ๑ ล้านล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แล้วนั้น เพื่อนำไปใช้จ่ายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจำนวนเงินที่ได้กล่าวมาทั้งหมด รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา จำนวน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลได้ใช้เงินไปจำนวนเท่าไรและมีจำนวนเงินคงเหลือเท่าใด อีกทั้งเงินฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาให้กับประชาชนทั่วประเทศเป็นเงิน จำนวน ๔ แสนล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ดำเนินการใช้ไปแล้วจำนวนเท่าไร ตลอดจนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีประชาชนหลายกลุ่มไม่ได้รับเงินเยียวยา ๓,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๒ เดือน อาทิ ประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ แม้รัฐบาลจะระบุให้ประชาชนไปดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ธนาคารได้ แต่เมื่อจะโอนเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้งแล้วประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะได้รับการโอนเงินอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่มไม่ได้รับการช่วยเหลือ เช่น ข้าราชการชั้นผู้น้อย พนักงานราชการที่มีอัตราเงินเดือนต่ำ ตลอดจนประชาชนที่มีเงินฝากธนาคารเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้มีการเก็บเงินมาตั้งแต่เป็นวัยทำงานเพื่อใช้ในยามแก่เหตุได้ถึงไม่ได้รับการเยียวยา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยรัฐบาลได้มีการแบ่งเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ประกอบด้วย ๑. พ.ร.ก.เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ออกมาตรการช่วยพุงด้านเศรษฐกิจ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โดยเฉพาะประชาชนตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว ที่กระทบกันเป็นห่วงโซ่ในระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านสาธารณสุขซึ่งมีกรอบเงิน จำนวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท และได้มีการอนุมัติแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นเงินรวม จำนวน ๑๙,๖๙๘ ล้านบาท และมีเงินคงเหลือ จำนวน ๒๕,๓๐๐ ล้านบาท อีกทั้งได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๕๖๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๙ โดยมีการสำรองเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับด้านการแพทย์ ๒. เงินกู้ Soft Loan ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึง พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จำนวนเงิน ๙ แสนล้านบาท ในส่วนเงินกู้ Soft Loan สำหรับแผนงานใน ส่วนแผนงานที่ ๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการเยียวยาเป็นแผนงานในระยะสั้น มีวงเงิน จำนวน ๕๖๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีการอนุมัติไปแล้ว จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นเงินจำนวน ๕๕๘,๗๕๓ บาท และมีเงินคงเหลือ จำนวน ๖,๒๔๖ ล้านบาท โดยได้มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓๒๒,๙๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘ ส่วนในแผนงานที่ ๓ เป็นแผนงานฟื้นฟูทางเศรษฐกิจมีเงินงบประมาณ จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้มีการอนุมัติ จำนวน ๒๓๒ โครงการ คิดเป็นเงิน จำนวน ๑๓๓,๑๕๕ ล้านบาท และมีเงินคงเหลือ ๒๕๖,๘๔๔ ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๖,๕๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ นอกจากนี้ การอนุมัติโครงการต่าง ๆ รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี สำหรับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีประชาชนหลายกลุ่มไม่ได้รับเงินเยียวยาค่าครองชีพที่จำเป็น โดยมีการเยียวยา จำนวน ๓,๕๐๐ บาท โดยจะพิจารณาว่ากลุ่มใดมีรายได้ประจำ มีระบบคุ้มครองอยู่แล้ว จะถูกตัดออกไปในขั้นหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ดูแล โดยในกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย และกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแล้วเป็นกรณีพิเศษแล้ว ส่วนกลุ่มคนที่ไม่ม่มีสมาร์ตโฟนนั้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ใช้เครือข่ายมหาดไทยช่วยเหลือลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มนี้ รวมถึงให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยจะมีมาตรการดูแลช่วยเหลือเช่นกัน

๑.๑.๒ กระทั่งถามเรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมี นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รัฐบาลจะมีแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ว่างงาน หรือไม่ด้านแหล่งเงินกู้หากเป็นกรณีของธนาคารพาณิชย์จะมีแนวทางการเยียวยาอย่างไร และสามารถกระจายที่อยู่อาศัยให้กับคนไร้บ้านทั่วประเทศได้หรือไม่ อีกทั้งงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ไม่เพียงพอสามารถเพิ่มเติมงบประมาณได้หรือไม่ และรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าวและริมคลองเปรมประชากรอย่างไร

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตอบชี้แจงว่า คนไร้บ้านหรือคนไม่มีที่อยู่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดที่อยู่อาศัยให้กลุ่มดังกล่าว โดยมีที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ๒ จุด จังหวัดนครปฐม ๑ จุด จังหวัดราชบุรี ๑ จุด ซึ่งมีห้องพัก

สาธารณสุขโลก รวมถึงอาหารให้ครบ ๓ มื้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านการเคหะแห่งชาติได้มีมาตรการเพิ่มพิเศษ โดยการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ที่จะถูกยึดบ้านจากธนาคาร ส่วนผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ มีการพักชำระหนี้ ให้เป็นเวลา ๓ เดือน และสำหรับผู้เช่าการเคหะแห่งชาติลดค่าเช่าให้ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติ ได้จัดสรรห้องเช่าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในราคา ๙๙๙ - ๑,๒๐๐ บาท ต่อเดือน ส่วนผู้บุกรุกพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรได้ดำเนินนโยบายต่อเนื่องโดยเปลี่ยนสถานะให้เป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้สำรวจผู้ที่บุกรุกพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมทำข้อเสนอให้กับชมรมคนไร้บ้าน โดยให้ทำการเช่าพื้นที่ดังกล่าวสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง ในราคา ๙๙๙ บาท ๑,๕๐๐ บาท หรือ ๒,๕๐๐ บาท ต่อเดือน ซึ่งอยู่ในขั้นการพิจารณาของภาคประชาชน อีกทั้งสำนักถนนนครราชสีมาได้ขยายตัวจำหน่ายออกไปเป็นระยะเวลา ๖ เดือน พร้อมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ถูกลง ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการในส่วนของเงินกู้โดยให้กระทรวงการคลังมีมาตรการให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่อนปรนการชำระหนี้ เช่นเดียวกับการเคหะแห่งชาติ ด้านธนาคารพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือเนื่องจากอยู่นอกเหนืออำนาจของรัฐ ทั้งนี้ การขยายศูนย์ที่อยู่อาศัยให้คนไร้บ้านในทุกจังหวัดนั้น มีการจัดศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งที่มีอยู่ในทุกจังหวัดอยู่แล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ด้านสภาพพัฒนาองค์กรชุมชน ได้พักชำระหนี้สมาชิกที่อยู่ในเขตชุมชนชนบท อีกทั้งยังทำการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยในชนบท ส่วนงบประมาณในการซ่อมบ้านนั้น ได้ใช้แบบบูรณาการโดยนำงบประมาณที่ได้ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหลัง จัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด แล้วประสานให้ทหารช่างกับช่างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ซ่อมบ้านให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าแรงและสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้เพิ่มมากขึ้น

๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การขาดกรรมพระสงฆ์ในช่วงเวลากลางวัน โดยมี นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

สืบเนื่องมาจากพระสุริยา วงศ์สมบัติ สำนักสงฆ์บ้านป่าฝาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ถูกฆาตกรใช้ของแข็งทุบศีรษะ ขณะเดินจงกรมจนเป็นเหตุถึงแก่ความตาย ในฐานะที่เป็นชาวพุทธรับไม่ได้จะต้องนำคนร้ายมาดำเนินคดี ซึ่งได้สอบถามรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ทราบว่า ฆาตกรเป็นคนติดยาเสพติดในหมู่บ้านที่เข้ามาโครงการมทรัพย์สัน การฆาตกรรมดังกล่าวขอให้ตำรวจช่วยกันจับผู้ร้ายมาดำเนินคดี นอกจากนี้ ยังมีการฆาตกรรมพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งการฆาตกรรมพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงขอสอบถามว่าทั้ง ๓ คดีดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า พระสงฆ์ถูกฆาตกรรมในขณะที่ทำภารกิจของสงฆ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยไม่ได้นิ่งนอนใจ คดีการฆาตกรรมพระสงฆ์ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด แต่จำเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี โดยพบผู้ต้องหา จำนวน ๖ คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ DNA และนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่พระสงฆ์ในพื้นที่อื่นถูกทำร้ายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่กรรมภาพ เช่น ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี คดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการชั้นศาลแล้ว ในส่วนของคดีฆาตกรรมพระในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง ยืนยันภาครัฐมิได้นิ่งนอนใจ

๑.๒ กระตุ้งถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระตุ้งถาม เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลบริเวณ ชายหาดบางปู โดยมี นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง กระตุ้งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อนมาจากการประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)

สืบเนื่องจากในอดีตชายหาดบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย มีถนนตัดผ่านชายทะเล นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทัศนียภาพที่สวยงาม แต่ในเวลาต่อมา มีการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันพบว่าการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ในพื้นที่บริเวณโรงงานฟอกหนัง ตำบลบางใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งห่างจาก สถานีตากอากาศบางปู ๓ กิโลเมตร มีการปล่อยน้ำเสียลักษณะสีดำเข้มไหลออกมาจากโรงงานฟอกหนัง ลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อการทำประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะแก้ไขปัญหาการปล่อย น้ำเสียที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ปัญหาที่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด รัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานใดรับผิดชอบดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. ปัจจุบันการปล่อยน้ำเสียดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า การป้องกันและการแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า น้ำเสียในบริเวณดังกล่าวแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงฯ ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยดูแลว่าแต่ละโรงงาน มีระบบอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ น้ำเสียที่ออกมาจากโรงงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด อีกส่วนมาจากบ้านเรือนของ ชุมชนในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบเป็นส่วนใหญ่ กระทรวงฯ จึงสั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ที่ควบคุมดูแลหน่วยงานระดับท้องถิ่น เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล ที่ต้องดูแลถึงภาพรวมศักยภาพการบำบัดน้ำเสียของในแต่ละชุมชน กรมควบคุมมลพิษได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าน้ำเสียไม่ได้เกินค่าที่กำหนด แต่เมื่อหลาย ๆ ที่รวมกัน ส่งผลให้เกิน ค่าที่กำหนด โดยกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการเร่งประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีแผนแม่บทด้านจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ๒๐ ปี โดยจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการดูแล ภาควิชาอุตสาหกรรมภาคการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีกลไกในการบำบัดน้ำเสีย ๒. มาตรการควบคุม การระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เน้นการตรวจสอบว่ามีการบำบัดน้ำเสียจริง และมีการทิ้งน้ำเสียในปริมาณ ที่กำหนด และดูคุณภาพของแหล่งน้ำว่าเพียงพอหรือไม่ ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเสีย ในกรณีของการระบายน้ำได้มีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษถึงการคำนวณค่ามาตรฐานในการกำหนดการ ปล่อยน้ำเสียใหม่ โดยจะเร่งดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔

๑.๒.๒ กระตุ้งถาม เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจาก โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมี นางสาวธนิภานต์ พรพงษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพร่างกายของผู้หญิงและเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นของโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑ ของผู้หญิงไทย และตามมาด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุอันดับที่ ๒ โดยมีแนวโน้มผู้หญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งดังกล่าวสูงขึ้นทุกปี จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่า มีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ ๑๓,๐๐๐ คนต่อปี หรือ ๓ คนต่อวัน และเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทางสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๐ พบว่าในแต่ละปีจะพบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ๕,๕๑๓ รายต่อปี และแต่ละปีจะเสียชีวิตเพราะมะเร็งปากมดลูกถึง ๒,๒๕๑ รายต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก จึงถือได้ว่าทั้งโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับประเทศ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าสวัสดิการเกี่ยวกับการป้องกัน บำบัดรักษา รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมในการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจทั้งหมด ดังเช่นกรณีค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอนามัยที่มีราคาแพง ค่าบริการทางการแพทย์ที่ไม่ครอบคลุมกรณีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายของเต้านมเทียมได้ ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมที่ได้ตัดเต้านมไปแล้วไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการทำเต้านมเทียมได้ หรือค่าฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญในทางสุขภาพร่างกาย สุขภาวะอนามัย และปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายหรือมาตรการในการจัดสวัสดิการสำหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและการดำเนินการในการจัดทำเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นในด้านสุขภาวะอนามัยสำหรับผู้หญิง เช่น ผ้าอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันโรคอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้หญิงหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า การเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มากที่สุดคือมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก ไม่เว้นแม้ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ทราบว่าเต้านมปกติเป็นอย่างไร หากเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้น จะได้รับไปพบแพทย์ตั้งแต่นั้น ๆ สำหรับผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำเป็นต้องเร่งหามาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่ในช่วงต้นเป็นการดำเนินงานในโรงพยาบาล จึงมีสตรีบางคนที่มา

ตรวจสุขภาพประจำปีเท่านั้นที่ได้รับตรวจคัดกรอง ต่อมาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. จึงได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติขึ้น โดยให้หญิงไทยอายุระหว่าง ๓๐-๖๐ ปี ทั่วประเทศ เข้าตรวจด้วยวิธีการแปปสเมียร์ ซึ่งมะเร็งจัดอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก เป็นโรคที่ยากต่อการรักษาให้หายขาดแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แพงมาก โดยในอดีตมีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนไม่น้อยเข้าไม่ถึงการรักษา ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้บรรจุให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) โดยมีการกำหนดดูแลตามมาตรฐานการรักษา โรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด/รังสีรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดทำโดยคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด/รังสีรักษา ในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ การรักษาโรคมะเร็งสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลและสามารถเข้าถึงข้อมูลของป่วยได้ทุกโรงพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน โดยมี นายมานพ ศิริภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สภาพปัญหาสำคัญของภาคเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะจากกรณีนโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ไม่ตอบสนองตลาดเช่นที่ผ่านมา นั้น นอกจากจะไม่สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเกษตรดีขึ้น ซ้ำรอยต้องอยู่ในวังวนของปัญหาหนี้สิน ปัญหาการตกเป็นจำเลยด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดยุคสมัยทั้งที่ชุมชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายเหล่านั้นของประเทศมาโดยตลอด ในส่วนด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน นับได้ว่ายังไม่ปรากฏนโยบายองค์รวมที่มีประสิทธิภาพพอ นอกเหนือไปจากการใช้เพียงนโยบายลักษณะเหมารวมที่ไม่สอดคล้องกับบริบทจริงหรือมีเพียงมาตรการเชิงเดี่ยวที่มีมิติทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เพียงพออันสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขรากเหง้าปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ฉะนั้น การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมอันควรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงมีอาจถูกมองแยกขาดจากปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาด้านสิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพชีวิตและฐานเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญกับโครงสร้างของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสังคมอย่างรุนแรงและยังสัมพันธ์ถึงพันธกรณีสากลของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในฐานะพลเมืองโลกได้ ฉะนั้น สังคมนับจากนี้จึงไม่สามารถดำเนินการภายใต้โมทัศน์และกระบวนทัศน์แบบเดิมได้อีกต่อไปและสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนคือการปรับโมทัศน์และเครื่องมือรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเชิงองค์รวมที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของผู้คนและความเท่าเทียมทางสังคมพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน คำนึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

ปัจจุบัน ประชาชนหรือชุมชนจำนวนมากทุกภูมิภาคของประเทศได้พยายามลุกขึ้นมาพัฒนาความเป็นนวัตกรรมทางวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนในแบบฉบับตัวเอง เป็นรูปแบบหรือโมเดล (model) ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่อันหลากหลายและสอดคล้องต้นทุนเฉพาะถิ่น พยายามสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านฐานภูมิปัญญาภายในและเลือกผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งนับเป็นการปรับตัวต่อการกำหนดอนาคตของตัวเอง อาทิ เกษตรเชิงนิเวศ

เกษตรวัฒนธรรมชาติพันธุ์ วนเกษตรผสมผสาน เกษตรเศรษฐกิจสีเขียว ชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ เกษตรปลอดภัย/ปลอดภัยสารพิษ ฯลฯหรือแม้แต่ความพยายามผลักดันพืชพันธุ์ทางเกษตรอีกหลายชนิดที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าแต่กลับถูกกีดทับศักยภาพภายใต้อำนาจหน่วยงานรัฐเสียเอง จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางเชิงรูปธรรมและช่องทางการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรที่มาจากฐานศักยภาพประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีความต้องการมีความพร้อมต่อแนวทางพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนอันตอบสนองต่อมิติองค์รวมทั้งคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักการและเหตุผลข้างต้นอย่างไรบ้างและจะสามารถเสนอแผนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือเชื่อมโยงแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน/เครือข่ายหรือในระดับพื้นที่ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางเชิงรูปธรรมในการบูรณาการนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ในระยะต่าง ๆ /แผนโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาองค์รวมในภาคการเกษตรของประชาชนและส่งเสริมการขยายรูปธรรมเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นเพื่อรองรับโจทย์ท้าทายในอนาคตอย่างไรบ้างและเมื่อใดที่จะมีการแก้ไขปัญหาหรือขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวด้วยนวัตกรรมและกระบวนทัศน์แบบใหม่ที่ได้ถูกกำหนดมาจากระบบราชการเช่นเดิม ขอทราบรายละเอียด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบชี้แจงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเกษตรยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงกับเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนนโยบายเกษตรยั่งยืน และออกเงินกู้ให้กับเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ ในโครงการกู้ ๑ ล้าน ดอกเบี้ย ๑ ร้อย โดยให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีตลาดรองรับ อีกทั้งกระทรวงฯ ได้ผลักดันโครงการเกษตร ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรให้ ๓๒,๐๐๐ ตำบล ซึ่งกระทรวงฯ จะทำการขุดน้ำเพื่อทำเกษตรกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต โดยสามารถทำได้ทั้งการประมง หรือการปศุสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ด้านเอกสารสิทธิ์อยู่ในขั้นการรวบรวมปัญหาทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกันต่อไป

๑.๒.๔ กระทั่งถาม เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เนื่องด้วย มีมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ ได้อนุมัติให้จำแนกพื้นที่ป่าไม้ ป่าโคกสูง - บ้านดง เนื้อที่ประมาณ ๘,๕๑๖ ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรเพื่อเป็นเขตนิคมสร้างตนเองของกรมประมงประมงทะเล ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาปรากฏว่าพื้นที่ ๘,๕๑๖ ไร่ ไม่อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาประกาศจัดตั้งนิคมฯ ซึ่งตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ กำหนดไว้ว่า "การจัดตั้งนิคมตามมาตรา ๖ ในท้องที่ใดให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา นั้น" ข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์เป็นจำนวนมากได้นำหลักฐานหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) รายแปลง

ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายและเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกไปทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินแล้ว ส่วนการออกโฉนดที่ดินทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การออกโฉนดที่ดินเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ตรวจสอบว่า ที่ดินรายแปลงจำนวนมากซึ่งนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) อยู่ในเขตตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมฯ หรือไม่ หรือหากตั้งอยู่ในเขตป่าพื้นที่ ๘,๕๑๖ ไร่ นั้น สำนักงานที่ดินฯ ส่วนแยกอุบลรัตน์ จะดำเนินการออกโฉนดที่ดิน ตาม น.ค.๓ ในพื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอทราบเหตุผลเพื่อชี้แจงต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นธรรมต่อประชาชนจำนวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และให้ความชัดเจนต่อสมาชิกนิคมฯ ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแผนงาน โครงการดำเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้ในปีใด ขอทราบรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สามารถ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในเขตนิคมดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

นายจตุร ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบชี้แจงว่า ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ ได้อนุมัติให้จำแนกพื้นที่ ป่าไม้ ป่าโคกสูง - บ้านดง เนื้อที่ประมาณ ๘,๕๑๖ ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรเพื่อเป็นเขตนิคมสร้างตนเอง ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยมีมอบให้ กรมประชาสัมพันธ์ แต่ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเดิมกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หลังจากนั้น กรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียม ดำเนินการจัดทำเรื่องการออกพระราชกฤษฎีกาแล้วปรากฏว่าใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ซึ่งมีการดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๔๕ จึงได้เสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบแผนที่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกา กรมประชาสัมพันธ์ในขณะนั้นได้ปรับมาเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชื่อว่าเรื่อง ดังกล่าวอาจจะเงียบหายไปในช่วงปรับเปลี่ยนกระทรวง สำหรับการออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้ราษฎรที่ดินทำกิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปัจจุบันได้มีกฎหมายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งต้องดำเนินการตรวจสอบแผนที่แนบท้ายให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงของพื้นที่ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จากนั้น ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสำนักงานกฤษฎีกาได้พิจารณา ดำเนินการเรียบร้อยแล้วต้องส่งเรื่องกลับมายังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและสามารถประกาศได้ เบื้องต้น ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ลดลง ตนจะลงพื้นที่ด้วยตนเองและ มอบหมายให้อธิบดีที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้ตั้งกระทู้ถามอย่างใกล้ชิด

๑.๓ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุ้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การแก้ไขปัญหาคารจรจรและผิวจรจร ถนนดินแดง ๑ โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๒ กระตุ้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ สำรองและ ออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจรจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอมทอง (เพิ่มเติมโครงข่ายคมนาคมฝั่งตะวันตก จังหวัดลำพูน) โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอิทธิฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๓ กระตุ้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินและหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.ท ก) ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดย นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๔ กระตุ้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง ยั่งยืน โดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๕ กระตุ้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสะพานในเขตอำเภอปาก พะยุณ จังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ แห่ง โดย นายนิริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรค ประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอิทธิฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๖ กระตุ้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสนามกีฬา ประจำจังหวัด พัทลุงแห่งที่ ๓ โดย นายนิริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรค ประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง กระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมนำเรื่องอื่น ๆ และเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระ ในการพิจารณาขอขยายเวลาของคณะกรรมการฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อน

๑. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราช กำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. คณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนว ทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการ พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทวนบัตรหม้ออง
แร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พิจารณาต่อจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๖๔)

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นำเรื่องที่ ๒.๑๑ รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อน

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ

๒.๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๓ รับทราบรายงานสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงาน นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์และกลับมานำเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรใหม่อีกครั้ง

ประธานฯ สั่งปิดการประชุม ๑๘.๔๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา
